

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

PHAN NHÂN DUY

- Họ và tên: **PHAN NHÂN DUY**
- Sinh ngày 28 tháng 12 năm 1975.
- Quê quán: xã Long Trạch, huyện Cần Đức, tỉnh Long An.
- Nơi đăng ký tạm trú: Ô 7 Khu B, TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi - ứng cử viên Phan Nhân Duy hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, là người đứng đầu địa phương, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở địa phương. Trong thời gian qua, với nhiệm vụ được phân công, tôi đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng phấn đấu, tập trung nỗ lực xây dựng và phát triển huyện nhà, bộ mặt của huyện được khởi sắc và khang trang hơn, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại đang đặt ra trong quá trình phát triển, nhiều bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân địa phương cần được quan tâm giải quyết tốt hơn nữa: về công tác quản lý đất đai; thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, môi trường; hạ tầng giao thông; an ninh trật tự, tệ nạn xã hội;... Đây là các vấn đề quan trọng mà tôi có trách nhiệm và phải phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng huyện Đức Hòa ngày càng phát triển, nhất là xây dựng huyện thành thị xã trước năm 2025.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tôi được tham gia cùng HĐND tỉnh thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng theo thẩm quyền, phục vụ cho việc phát triển KT - XH, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh, theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, cũng qua việc được tham gia làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ giúp bản thân tôi có điều kiện nối kết mối quan hệ giữa huyện nhà với tỉnh và các sở, ngành tỉnh trong quá trình xây dựng phát triển huyện, qua đó đề xuất những kiến nghị bức xúc, những mối quan tâm của người dân trên địa bàn huyện nhằm nâng cao đời sống nhân dân và phát triển huyện Đức Hòa ngày càng giàu đẹp.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, với cương vị, trách nhiệm của bản thân, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung lãnh đạo, giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Thực hiện đúng quy định và làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; tập trung thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu HĐND tỉnh về thực hiện giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của cử tri và nhân dân trên địa bàn; thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến HĐND tỉnh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

2. Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà quyết tâm khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để Long An phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, giữ vững vị trí đứng đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

3. Với chức trách là Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy và là ứng cử viên HĐND tỉnh, tôi xin báo cáo với quý cử tri về một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với trách nhiệm được giao của bản thân trong thời gian sắp tới trên địa bàn huyện Đức Hòa, như sau:

- Nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển huyện Đức Hòa đến năm 2025: Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa; thương mại dịch vụ văn minh hiện đại; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tập trung phát triển hạ tầng giao thông, nước sạch có trọng điểm; cải cách hành chính; thực hiện tốt những vấn đề xã hội như giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đó là những vấn đề hết sức quan trọng để huyện phát triển nhanh và bền vững, làm tiền đề vững chắc để trở thành đô thị loại III.

- Chỉ đạo tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, kịp thời giải quyết những vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư; kiểm soát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách; chú trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong thực thi nhiệm vụ, lấy tư duy phục vụ làm nền tảng, lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng phải phục vụ và là nguồn lực, động lực của sự phát triển. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện sản xuất, kinh doanh được thuận lợi nhất.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng giữ vững quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tôi luôn nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác “Nước lấy dân làm gốc, chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân; dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân

liệu cũng xong”, do đó phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng huyện Đức Hòa ngày càng giàu mạnh./.